
 
 
 
 

รายงานการประชุมการจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

คร้ังที่ ๑ / ๒๕๖7 
วันศุกร์ท่ี ๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖7  เวลา ๑๔.๐๐ น. 

ณ  ห้องประชุมชั้น ๙ อาคารเรียนรวมและอ านวยการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

--------------------------------  
ก. รายนามกรรมการที่เข้าร่วมประชุมบุคคลภายใน 
    ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย  พวกดี   ประธาน 
  ๒. ดร.มะลิวัลย์ รอดก าเหนิด    รองประธาน 
  ๓. อาจารย์ ดร.พิมประไพ ขาวข า    ผู้เข้าร่วม 
  ๔. อาจารย์นพรัตน์ ไชยวิโน    ผู้เข้าร่วม 
  ๕. นางสาวเกศกนกกรณ์ ไทยณดาขันธ์อิน   ผู้เข้าร่วม 
  ๖. นางชมภัค จารุฑีฆัมพร     ผู้เข้าร่วม 
  ๗. นางสาวนฤมล ส่งต่าย     ผู้เข้าร่วม 
  ๘. นางสาวคนึงนิจ สรรคพงษ์    ผู้เข้าร่วม 
  ๙. นางสาวกชพรรณ พงษ์พยัคเลิศ    ผู้เข้าร่วม 
  ๑๐. นางคณารัตน์ สิริเสถียรวัฒนา    ผู้เข้าร่วม 
  ๑๑. นางสาวบวรลักษณ์ แสงกล้า    ผู้เข้าร่วม 
  ๑๒. นางวรรณภา สุวรรณพงษ ์    ผู้เข้าร่วม 
  ๑๓. นางสาวรติกานต์ เรื่อศรีจันทร์    ผู้เข้าร่วม 
  ๑๔. นางสาวรัตติญาภรณ์ รอดตะเภา   ผู้เข้าร่วม  
  ๑๕. นายอานนท์ ศรีสุข     ผู้เข้าร่วม 
 ๑๖. นายภูพิงค์ คชฤทธิ์      ผู้เข้าร่วม 
 ๑๗. นางสาววรรณรัตน์ จิตรตรง    ผู้เข้าร่วม 
 ๑๘. นางสาววรรณภา หอมค าแหง    ผู้เข้าร่วม 
 ๑๙. นางสาววราภรณ์ คล้ามสถิต    ผู้เข้าร่วม 
 ๒๐. นายสุธี ขุนพิลึก     ผู้เข้าร่วม 
 ๒๑. นางสาวมนพัทธ์ ไข่แก้ว    ผู้เข้าร่วม 
 ๒๒. นางสาวสุกัญญา มั่นพุฒ    ผู้เข้าร่วม 
 ๒๓. นายธีรภัทร จีนจรรยา    ผู้เข้าร่วม  
 ๒๔. นางสาวกาญจนา แสงกิตติพรชัย   ผู้เข้าร่วม 
 ๒๕. นางศศิวิมล กุศลธรรมรัตน์    ผู้เข้าร่วม 
 ๒๖. นางสาวสุปรียา สีใจค า    ผู้เข้าร่วม 
 ๒๗. นายสัญญา กล่ินเรณู     ผู้เข้าร่วม    
  ๒๘. นางสาวกัญญารัตน์ ค ามี    ผู้เข้าร่วม 
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 ๒๙. นายธนกฤต ภูโอบ     ผู้เข้าร่วม  
  ๓๐. นางสาวอุทุมพร  สอนบุญเกิด    เลขานุการ 
      ๓๑. นางสาวศิริลักษณ์ เปล่ียนแสง    ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ข. รายนามกรรมการที่เข้าร่วมประชุมบุคคลภายนอก 
 ๑. คุณช านาญ จารุเสนีย์     ผู้เข้าร่วม 
 ๒. คุณอนรรค บ่อน้อย     ผู้เข้าร่วม 
 ๓. คุณภูมิรักษ์ มีอุสาห์     ผู้เข้าร่วม 
 ๔. คุณทิพวรรณ ใจแสน     ผู้เข้าร่วม 
 ๕. คุณแสงเธียร พรมมี     ผู้เข้าร่วม 
 ๖. คุณพิชชาพร กล่ินเรณู     ผู้เข้าร่วม 
 ๗. คุณดรุณ ชูชีพ      ผู้เข้าร่วม 
 ๘. คุณปณิดา ต้ังนิยม     ผู้เข้าร่วม 
 ๙. คุณนนทกร สอนมี     ผู้เข้าร่วม 
 ๑๐. คุณพรทิพย์ รักการต์     ผู้เข้าร่วม 
 ๑๑. คุณเอมอร กุศลธรรมรัตน์    ผู้เข้าร่วม 
 ๑๒. คุณจิรา วัฒนะกุลเดชา    ผู้เข้าร่วม 
 ๑๓. คุณสุพัตรา ปรึกษา     ผู้เข้าร่วม 
 ๑๔. คุณอมรเทพ ม่วงอ่อน    ผู้เข้าร่วม 
 ๑๕. คุณสรวิชญ์ บุญส่ง     ผู้เข้าร่วม 
 ๑๖. คุณชัยวัฒน์ จันทร์วงษ์    ผู้เข้าร่วม  
 

ค. รายนามผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม 
 นางสาวศิริลักษณ์ เปล่ียนแสง   เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป  

 

เร่ิมประชุมเวลา ๑๔.๑๕ น. 
 ประธานท่ีประชุมตรวจสอบเห็นว่าผู้เข้าร่วมครบองค์ประชุมแล้ว จึงกล่าวเปิดการประชุมครั้งนี้ตาม
ระเบียบวาระการประชุมต่อไป   
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
  วาระที่ ๑.๑ เร่ืองจากประธาน  
  ๑. การต้อนรับผู้น าท้องถิ่น ผู้น าชุมชน เจ้าอาวาส ผู้บริหารโรงเรียน ชุมชน ร้านค้า ผู้ประกอบการ 
  ประธานในท่ีประชุม ได้กล่าวขอบคุณในการให้ความร่วมมือของทุกภาคส่วน และได้กล่าวถึง
โครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรชุมชน โดยได้มีการปรึกษาเบื้องต้นถึงการ
ขับเคล่ือนโครงการและแลกเปล่ียนเรียนรู้กับ คุณชนะนันท์ ริ้วตระกูลไพบูลย์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
นครชุม จังหวัดก าแพงเพชร และคุณภูมิรักษ์ มีอุสาห์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 บ้านวังยาง อ าเภอนครชุม จังหวัด
ก าแพงเพชร เกี่ยวกับการจัดการแก้ปัญหาปิดบ่อขยะในช่วงวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2568  
     

    มติที่ประชุม 
    รับทราบ 
 
 



 
3 

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม  
    - ไม่มี -  
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองสืบเนื่อง 
    วาระที่ ๓.๑ ระบบและกลไกการจัดการขยะมูลฝอยภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
    ความเป็นมา 
    ตามนโยบายรัฐบาล และนโยบายของมหาวิทยาลัย มีความมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนามหาวิทยาลัย
ให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืน ขับเคล่ือนมหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
เอื้ออ านวยต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ชุมชน เป็นแบบอย่างท่ีดีต่อชุมชนและสังคมโดยรอบ พร้อมท่ีจะเข้าสู่การ
เป็นมหาวิทยาลัยคาร์บอนเป็นกลาง (Carbon Neutral University)  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จึงได้
ท าระบบและกลไกการจัดการขยะมูลฝอยของมหาวิทยาลัย โดยมีเส้นทางการจัดการ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 
 

    ประกอบกับ มหาวิทยาลัยจัดต้ังโครงการธนาคารขยะ รับซื้อขยะรีไซเคิลจากบุคลากร
นักศึกษา เพื่อให้เป้าหมายเห็นคุณค่าของขยะบางชนิดท่ีสามารถรีไซเคิลเกิดเป็นรายได้และลดการท้ิงขยะ
ภายในมหาวิทยาลัย เส้นทางการจัดการขยะรีไซเคิล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๒ 
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    ประธานในท่ีประชุมมอบให้ นางสาวอุทุมพร สอนบุญเกิด เลขานุการ ได้น าเสนอในท่ี
ประชุม ระบบและกลไกการจัดการขยะภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร โดยมี ๒ ส่วน คือ การ
ด าเนินงาน และวิธีการ 
 

การด าเนินงาน 
    ระบบและกลไกการจัดการขยะภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มีดังนี้คือ  
    ๑. สื่อสารและสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
        - จัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน 
        - อบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ ภายใต้โครงการการรณรงค์สร้างความตระหนักรู้
          การจัดการขยะ 
        - แถลงนโยบายส่ิงแวดล้อมและจัดท าข้อตกลงคู่ความร่วมมือ (MOU) 
        - แต่งต้ังฑูตอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมประจ าหน่วยงาน 
    ๒. เส้นทางการจัดการขยะรีไซเคิล 
        - ก าหนดรูปแบบการจัดเก็บขยะรีไซเคิลตามหน่วยงานทุกวันพฤหัสบดี ท่ี ๒ และ ๔ 
          ของทุกเดือน 
             - รับซื้อขยะรีไซเคิล ณ ธนาคารขยะทุกวันพุธ เวลา 13.00 – 14.30 น. 
             - จัดท าระบบสมาชิกผ่านรูปแบบสารสนเทศ 
        - สร้างแรงจูงใจ 
             - ส าหรับสมาชิก สะสมแต้มแลกสินค้าอุปโภคบริโภค 
             - ส าหรับนักศึกษา สะสมขยะแลกช่ัวโมงกิจกรรม 
    ๓. การจัดเก็บคะแนนและมอบรางวัล 
        - ระดับหน่วยงาน โดยคิดเป็นค่าเฉล่ียจากปริมาณขยะท่ีน ามารีไซเคิลต่อจ านวน 
          บุคลากร 
        - ระดับบุคคล ประเภท บุคลากร/อาจารย์/เจ้าหน้าท่ี โดยคิดจากจ านวนปริมาณขยะ     
                    รีไซเคิลท่ีเข้าร่วมโครงการธนาคารขยะ 
        - ระดับบุคล ประเภทนักศึกษา โดยคิดจากจ านวนปริมาณขยะรีไซเคิลท่ีเข้าร่วม 
          โครงการธนาคารขยะ 
    ๔. สรุปผลการด าเนินงานและน าเสนอ 
        - จัดท ารายงานโครงการการรณรงค์สร้างความตระหนักรู้การจัดการขยะและการสร้าง
ระบบกลไกการจัดการขยะมูลฝอยภายในมหาวิทยาลัย 
        - จัดท ารายงานโครงการกิจกรรมพัฒนาแหล่งน้ าภายในมหาวิทยาลัย 
        - การจัดนิทรรศการสรุปผลงานการด าเนินงาน “โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ าและการ
จัดการส่ิงแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 6 รอบ กรกฎาคม 2567” 
 

วิธีการ 
    ประเภทขยะและเส้นทางการจัดการขยะ มีดังนี้คือ 
    ๑. ขยะอินทรีย์ ทางมหาวิทยาลัยจัดท าบ่อหมักอินทรีย์ และมีโครงการเรือนผักรั้วครัว
พอเพียงซึ่งเป็นผลผลิตการเกษตร 
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    ๒. ขยะรีไซเคิล จ าแนกขยะรีไซเคิลแปรรูปกลับมาใช้ใหม่หรือเข้าโครงการประกวด
ส่ิงประดิษฐ์ท่ีทางมหาวิทยาลัยจัด  และโครงการธนาคารขยะท่ีรับซื้อเพื่อให้เกิดการสร้างรายาได้จากการ
จ าหน่าย 
    ๓. ขยะทั่วไป จัดเก็บโดยหน่วยงานเอกชน และมีจุดฝังกลบ ณ บ่อฝังกลบหน่วยงานท้องถ่ิน 
    ๔. ขยะอันตราย จัดจุดพักขยะอันตรายภายในมหาวิทยาลัย และจัดเก็บโดยหน่วยงานท้องถ่ิน 
    ประเด็นเพื่อทราบ ระบบและกลไกการจัดการขยะมูลฝอยภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 
 

มติที่ประชุม 
    รับทราบ 
 

    วาระที่ ๓.๒ กิจกรรมการด าเนินงานโครงการส านักงานสีเขียวสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว 
    ประธานในท่ีประชุมมอบให้ นางสาวอุทุมพร สอนบุญเกิด เลขานุการ ได้น าเสนอในท่ี
ประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มีการด าเนินกิจกรรมโครงการส านักงานสีเขียวสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว เพื่อ
ส่งเสริมการปรับเปล่ียนพฤติกรรมในส านักงาน ในมหาวิทยาลัยในการลดการใช้พลังงาน ด าเนินกิจกรรมท่ีเป็น
มิตรกับ ส่ิงแวด ล้อม เ ช่น  ลดปริ มาณขยะ โดยการลดการ ใ ช้  การ ใช้ซ้ า  การน ากลั บมาใช้ ใหม่   
การลดและเลิกใช้สารเคมีอันตราย รวมท้ังการจัดซื้อจัดจ้างท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม มหาวิทยาลัยจึงได้มี
กิจกรรมท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 
   1) โครงการการรณรงค์สร้างความตระหนักรู้การจัดการขยะและการสร้างระบบ
กลไกการจัดการขยะมูลฝอยภายในมหาวิทยาลัย 
   2) กิจกรรมพัฒนาแหล่งน้ าภายในมหาวิทยาลัย 
   3) โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้การด าเนินงานด้านการจัดการส่ิงแวดล้อม 
   4) กิจกรรม KPRU GREEN  
   5) โครงการรณรงค์การจัดการพลังงาน 
   6) กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน 2567 การสร้างฝายชะลอน้ าสูค่วามยั่งยืน 
   7) กิจกรรมวันต้นไม้ประปีของชาติ พ.ศ 2567 และกิจกรรมเรือนผักรั้วครัวพอเพียง 
   ๘) โครงการประกวดส่ิงประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
ประจ าปี  2567 “เหลือใช้ ไม่เหลือท้ิง ใช้ได้จริง รักษ์ส่ิงแวดล้อม” 
   โครงการนี้ท าแล้วได้อะไร 
   1. ลดค่าใช้จ่ายจากการใช้ทรัพยากร พลังงานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ 
   2. มีการจัดการส่ิงแวดล้อมท่ีดีต่อสุขภาพของพนักงาน และนักศึกษา (ความสะอาด  
ถูกสุขลักษณะ การดูแลสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในท่ีส านักงานและมหาวิทยาลัย) 
   3. ยกระดับมาตรฐานส านักงานและมหาวิทยาลัยให้เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมมากขึ้น 
   4. ช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นส่วนหน่ึงในการช่วยลดภาวะโลกร้อน 
       จากกิจกรรมดังกล่าว ท าให้มหาวิทยาลัยมีผลการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมท่ีดี
ขึ้น และยังส่งผลถึงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กรลดลง ดังนี้ 
   ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
   ปี 2566 – 2567 พบว่า ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก Scope 2 หรือ 
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากใช้พลังงานไฟฟ้า มีปริมาณลดลง จากปี 2566 ซึ่งเดิมมีค่าเท่ากับ 
2,313.60 เมตริกตัน ในปี 2567 เหลือเพียง 1,742.30 เมตริกตัน ลดลงร้อยละ 24.69 ส่วนปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก Scope 3 แม้ว่าจะมีสถิติสูงขึ้นจากเดิม แต่เมื่อจ าแนกส่วนย่อยเป็นการปล่อยจากของ
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เสียและน้ าเสียนั้น พบว่า การปล่อยก๊าซปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากน้ าเสียนั้นลดลง จากปี 2566 มีค่าเท่ากับ 
20.70 เมตริกตัน ในปี 2567 เหลือเพียง 19.48 เมตริกตัน ลดลงร้อยละ 4.50 จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
    

    ประเด็นเพื่อทราบ กิจกรรมการด าเนินงานโครงการส านักงานสีเขียวสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว 
มติที่ประชุม 

    รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองน าเสนอเพื่อพิจารณา 
    ๔.๑ พิจารณาศึกษาสภาพปัญหาด้านการจัดการขยะในชุมชน 
    ความเป็นมา 
    ปัจจุบันปัญหาภาวะโลกร้อนมีความแปรปรวน ปริมาณขยะท้ังในชุมชนและมหาวิทยาลัย  
พบสภาพปัญหาปริมาณขยะมีจำนวนมาก และปัญหาด้านความตระหนักรู้ การความร่วมมือในการจัดการขยะ 
ท าให้เกิดของเสีย ดังนั้น มหาวิทยาลัยฯ จึงร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนต าบลนครชุม และผู้น าชุมชนวังยาง
ในการรับฟังสภาพปัญหาด้านการจัดการขยะของชุมชน เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการจัดการขยะให้ชุมชน
สะอาด มีสุขอนามัยท่ีดี ส่งเสริมภาพลักษณ์ท่ีดี ท้ังนี้ จึงใคร่ขอรับฟังสภาพปัญหาจากทุกท่าน จึงขอให้ทุกท่าน
น าเสนอประเด็นปัญหาและความต้องการเพื่อให้ท่ีประชุมได้ร่วมกันพิจารณา 

 

    ประเด็นพิจารณา  พิจารณาสภาพปัญหาด้านขยะชุมชน 
    ประธานในท่ีประชุมมอบให้ผู้เข้าร่วมประชุมภายนอก ได้เสนอแลกเปล่ียนเรียนรู้ในท่ี
ประชุม 
    ปัญหา 
    ๑. องค์การบริหารส่วนต าบลนครชุม จังหวัดก าแพงเพชร ได้ริเริ่มโครงการด าเนินงาน ณ 
หมู่บ้านแม่ปิง เก็บขยะและช่ังกิโล สามารถน าไปแลกสินค้าอุปโภค แต่ไม่มีความยั่งยืน เนื่องจากไม่มีความ
ต่อเนื่อง ให้ผู้น าเป็นแกนน าและมีพ่อค้าไปรับซื้อพร้อมน ารายได้ให้ไว้กับหมู่บ้าน ปัญหาคือบุคลากรในหมู่บ้าน
น าขยะไปขายนอกโครงการ 
    ๒. หอพัก เก็บขยะอาทิตย์ละ 2 ครั้ง ถ้าแยกขยะ 4 ส่วนจะท าให้ถังขยะล้น มีขยะเปียก
และขวดน้ าเป็นส่วนใหญ่ ท่ีนอนเก่า พื้นท่ีในหอไม่มีพื้นท่ีเยอะไว้ส าหรับรอขยะ บางครั้งรถเก็บขยะเสียท าให้รอ
นาน ท าได้แค่แบ่งขยะรีไซเคิลให้กับคนนอกน าไปขาย มีของผุพัง รถขยะไม่อยากเก็บ อาจจะมีบางครั้งท่ีมีผู้ 
เก็บขยะเข้ามากลางคืนและท าให้เกิดความสกปรก รถเก็บขยะเดิมไม่มีรีดน้ า พอมีรถเก็บขยะใหม่มีรีดน้ าท าให้
ส่งกล่ินเหม็น เมื่อก่อนคนรถเก็บขยะได้แยกขยะบนรถ แต่ตอนนี้ท าไม่ได้  
    ๓. หอพักลานทองรีสอร์ท มีการแยกขยะ ส่วนขยะท่ีจัดการไม่ได้ เช่นเศษหลอดไฟ กระจก 
แก้ว กระเบื้อง ขยะเปียกน าไปเป็นอาหารสัตว์ อาหารปลา ทรายก าจัดน้ าได้ดี โดยให้คัดกากไปให้ปลา และน า
ทรายไปกลบเศษน้ า ไม่ให้เหม็น ขยะท่ีรีไซเคิลได้ให้แม่บ้านเก็บแล้วขายให้เป็นค่าเก็บขยะขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลนครชุม มีบริการเก็บขยะให้ผู้เช้าหอพักทุกห้อง บอกในสัญญาทุกฉบับจะต้องจัดเก็บขยะอย่างไร 
บอกวิธีการจัดเก็บขยะ เช้า เย็น โดยแม่บ้าน  
    ๔. ผู้เช่าห้องพักท้ิงขวดน้ า แก้วน้ า ใส่ตะกร้า ผ่านถังขยะหลายจุดแต่ไม่ท าการท้ิงลงถัง
ในทางกลับกันกลับน าไปท้ิงไว้บนพื้นดิน อีกท้ังหอพักมีถุงให้แยกขวดน้ า แต่ผู้เช่าห้องพักท้ิงไม่ถูกท่ีน าขยะ 
วางไว้บนฝา ท าให้เจ้าหน้าท่ีเก็บขยะท างานล าบาก บางครั้งกวาดขยะและท้ิงหน้าห้อง 
    ๕. ผู้ประกอบการร้านค้าหลังมหาวิทยาลัย มีการลงพื้นท่ีส ารวจท่อน้ าอุดตัน ร้านค้ามีถังดัก
เศษอาหารแล้ว แต่จะเป็นไขมันจากน้ าเศษอาหาร   
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    ๖. โรงเรียนในเขตชุมชนยังมีขยะพลาสติกเยอะ และมีพื้นท่ีจ ากัด ท าให้บ่อไม่พอกับปริมาณ
ขยะเศษใบไม้ ขยะท่ีสามารถขายได้ก็เรียกรถมารับซื้อ  
    ความต้องการ 
    ๑. ผู้ประกอบการหอพัก อยากให้มีการสร้างจิตส านึกและเรื่องการให้ความรู้การแยกขยะ 
การมีท่ีท้ิงขยะส าหรับขยะท่ีใหญ่และรถขยะไม่เก็บ 
    ๒. อยากให้มีท่ีจัดเก็บขยะอันตราย 
    ๓. บางส่วนพื้นท่ี อาจจะไม่สามารถตามเก็บให้ผู้เช่าหอพักได้จะไม่ยั่งยืน อยากให้ผู้เช่า
หอพักแยกขยะให้เป็นและมีถังให้ท้ิง มีป้ายแจ้ง ทางเจ้าของจะเป็นคนแจ้งเด็กให้น าไปท้ิงตามจุดท่ีเราจัด 
เตรียมไว้  
    ๔. อยากให้มีพื้นท่ี และมีเจ้าของด าเนินโครงการ 
    ๕. อยากให้สร้างจิตส านึกเวลาท้ิงขยะ  
    ๖. อยากให้มีถังดักไขมัน เพื่อลดการอุดตันไขมัน  
    ๗. ผู้ประกอบการร้านค้าอยากมีถังไว้ส าหรับขยะเปียก ท่ีเน่าเสียไว ถ้ามีรถมาจัดเก็บได้เร็ว 
อยากให้เพิ่มความถี่ จากเดิม 1 ครั้งต่ออาทิตย์ ท าให้ขยะล้น ร้านแยกกรองเสียอาหารไว้ก่อนอยู่แล้ว  
และล้างท่อให้สะอาดก่อนทุกวัน  
    ข้อเสนอแนะ 
    ๑. ไม่เห็นด้วยคือแยกขยะเปียกหรือเศษอาหารใส่บ่อ อาจมีความร่วมมือกับองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนครชุม จังหวัดก าแพงเพชร ให้มีถังส าหรับแยกขยะเปียก และจัดเก็บทุกๆ วันจันทร์ อยากให้
องค์การบริหารส่วนต าบล แจกถังขยะ ให้แยก และเก็บบ่อยขึ้น แจกถังขยะใหญ่ท่ีมีฝาปิดไม่ส่งกล่ิน ให้แยกถัง
ขยะไม่ให้เจือปนกับขยะอื่น โดยขอฝากให้องค์การบริหารส่วนต าบลแจกถัง และจะน าไปท้ิงบริเวณใด เช่น บ่อ
หมัก สลับถังไป และเอาถังมาให้ เพื่อน าขยะเปียกไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
    ๒. บริจาคของท่ีพอจะใช้ต่อได้ คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าเสียบริจาคให้กับทาง
วิทยาลัยสารพัดช่างรับไปเป็นอุปกรณ์การเรียนการสอน  
    ๓. ขอให้มีทรายไว้ส าหรับการซับน้ าจากเศษอาหาร 
    แนวทาง 
    ๑. นายอนรรค บ่อน้อย หัวหน้าส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนครชุม ได้เสนอ
แจ้งในท่ีประชุม ต าบลนครชุมมีขนาดพื้นท่ีเล็กสุด ยังไม่มีกองงานสาธารณสุข แต่ต้องรับผิดชอบ 11 หมู่บ้าน 
อยากให้เป็นการแก้ไขจิตส านึก โดยให้เข้าใจว่าไม่ใช่หน้าท่ีของหน่วยงานใด แต่เป็นของทุกคน และส าหรับ
ผู้ประกอบการหอพักท่ีมีขยะช้ินใหญ่ เศษกระจก เศษแก้ว ทางองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นรถขยะแบบบด
อัด จะไม่สามารถเก็บได้ หากว่าหมู่บ้านใดมีขยะช้ินใหญ่ขอให้แจ้งไปทางส านักงาน และจะจัดรถไปเก็บขยะให้
แต่ละท่าน แต่บุคลากรและรถไม่เพียงพอ ท าให้ไม่สามารถจัดเก็บได้ทุกวัน อาจจะจัดเก็บได้เป็นครั้งคราว  
สามารถติดต่อเจ้าหน้าท่ีของทางองค์การบริหารส่วนต าบลนครชุม แจ้งให้จัดสรรรถมาเก็บให้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 
    ๒. หลายครั้งมีขยะนอกพื้นท่ีน าขยะมาท้ิงข้างถนน กลางไร่นา ท าให้เกิดความล าบาก 
ต่อการจัดเก็บ แต่หากไม่พบเห็นขอความร่วมมือให้แจ้งกับเจ้าหน้าท่ี 
    ๓. การคัดแยกขยะ นั้น ทางองค์การบริหารส่วนต าบลนครชุมมีรถจัดเก็บขยะ 3 คัน 
เจ้าหน้าท่ีคนงานจะได้แยกได้ส่วนหนึ่งแต่ไม่ท้ังหมด ส่วนใหญ่จะคัดรีไซเคิลเป็นส่วนใหญ่ ท้ังเรื่องเวลาท่ีจ ากัด 
ท่ีต้องเดินทางไปท้ิงนอกเขต และได้ท าการส ารวจถึงพื้นท่ีการเป็นบ่อขยะแล้ว แต่ปรากฏว่าไม่มีพื้นท่ีใดท้ัง 11 
หมู่ท่ีสามารถเป็นบ่อขยะได้   
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    ๔. การคัดแยกขยะเปียกเรื่องถัง มีการให้ถังกับผู้ประกอบการร้านใหญ่ โดยหาร้านมารับ
ช่วงต่อเพื่อน าไปท้ิง หากมีเศษอาหารอยากท้ิงเศษอาหารขอให้แจ้ง เพื่อจะน าไปด าเนินการต่อไป  
    ๕. ขยะอันตรายนั้นจัดให้มีถังขยะทุกหมู่บ้านแล้ว ซึ่งได้จัดตะแกรงสีแดงบริเวณศาลา
ประชาคม บางแห่งไม่ได้น าไปท้ิง เนื่องจากอาจไม่ทราบข่าวสาร โดยหมู่ 1 ไม่มีศาลาประชาคม แต่จุดท้ิงขยะ
อันตรายอยู่แถวกองทุนสัจจะ ก่อนถึงแมงโก้รีสอร์ท 
    ๖. บ่อดักไขมันยังมีคราบไขมันอยู่ นั้นองค์การบริหารส่วนต าบล ได้ออกข้อบัญญัติ ว่าต้อง
ให้เจ้าของพื้นท่ีแจ้งบริเวณท่ีมีปัญหา เพื่อลงไปให้ค าแนะน าต่อไป  
    ๗. องค์การบริหารส่วนต าบล ปรับเปล่ียนช่วงเวลาการจัดเก็บขยะบ่อยๆ เพื่อป้องกันสุนัข 
ซึ่งก าลังด าเนินการวางแผนจนถึงวันเสาร์ 

มติที่ประชุม 
    ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ และขอความร่วมมือให้ตระหนักถึงการปรับเปล่ียนพฤติกรรม  
ร่วมกันลดขยะในชุมชน ท้ังนี้  จะน าปัญหาท่ีได้จากการประชุมหารือกับหน่วยงานราชการในท้องถิ่น 
คณะกรรมการของมหาวิทยาลัย และ ผู้น า ชุมชน เพื่ อ เป็นการขับเค ล่ือนโครงการ ให้บรร ลุผล 
ตามวัตถุประสงค์ ผลักดันการเป็นชุมชนปลอดขยะต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองน าเสนอเพื่อพิจารณา 
    ๔.๒ พิจารณาการจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชน 
    ความเป็นมา 
    ประธานในท่ีประชุม ได้เสนอแจ้งในท่ีประชุมปัจจุบันชุมชนในท้องถิ่น มีแหล่งทรัพยากรใน
ชุมชนท่ีหลากหลาย ซึ่งท่ีผ่านมาหน่วยงานท้องถิ่นมีการบริหารจัดการทรัพยากรด้านการจัดการขยะแต่พบ
ปัญหาด้านความตระหนักรู้ การความร่วมมือในการใช้ทรัพยากรท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมยังมีน้อย ท าให้เกิด
ของเสีย การสร้างขยะและการสร้างมลภาวะลงในสภาพแวดล้อม ท าให้การหมุนเวียนการใช้ประโยชน์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ีให้เกิดประสิทธิภาพยัง  มีน้อย ดังนั้น มหาวิทยาลัยฯ จึงเป็นกลไกของการเป็นฐาน
องค์ความรู้ บูรณาการสู่การถ่ายทอดลงสู่ชุมชนในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลนครชุม การถ่ายทอดองค์
ความรู้การจัดการขยะชุมชน ยกระดับพื้นท่ีสู่การเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบด้านการบริหารจัดการขยะใน
ชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน   
    ประเด็นพิจารณา  พิจารณาการจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรชุมชน 

มติที่ประชุม 
   ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ และมอบให้ผู้ประกอบการช่วยกันประชาสัมพันธ์ส่ือสารโครงการ 
จัดการท าศูนย์การเรียนรู้ และท าหนังสือบันทึกความเข้าใจร่วมกัน ซึ่งจะระบุหลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติ  
เพื่อด าเนินการเรื่องใดเรื่องหนึ่งร่วมกันระหว่างหน่วยงานหรือองค์กร โดยไม่มีผลทางกฎหมาย แล้วสร้างความ
ตระหนักเป็นล าดับถัดไป 
 

   4.3 พิจารณาการพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ   
    ความเป็นมา 
    ประธานในท่ีประชุม ได้เสนอแจ้งในท่ีประชุมกับชุมชนในท้องถิ่น เรื่องของการพัฒนา
ปรับปรุงการด าเนินงานภายในมหาวิทยาลัย โดยขอความคิดเห็นให้มหาวิทยาลัยปรับปรุงในด้านใด เช่น 
1. ด้านการพัฒนานักศึกษา 2. ด้านการให้บริการประชาชน 3. ด้านการให้บริการวิชาการชุมชน  
4. ด้านอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม 5. ด้านการจราจรขนส่ง 6. ด้านอื่น ๆ  
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  ประเด็นพิจารณา  พิจารณาการพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ   
 

ข้อเสนอแนะการพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ ดังนี้ 
 

ประเด็น ข้อเสนอแนวทางการพัฒนา 
1. ด้านการพัฒนานักศึกษา 1. มีการพัฒนานักศึกษาท่ีดีขึ้น 

2. จัดให้มีการอบรมเรื่องจิตส านึกในการคัดแยกขยะ 
2. ด้านการให้บริการประชาชน 1. มีการให้บริการดีข้ึน 
3. ด้านการให้บริการวิชาการชุมชน 1. มีการลงชุมชนท่ีดี 

2. ให้ความรู้แก่ผู้อยู่อาศัย 
4. ด้านอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม   1. อาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อมดีขึ้น 
5. ด้านการจราจรขนส่ง 1. ยังขาดการดูแลเส้นจราจรกับถนน 
6. ด้านอื่น ๆ 1. ขอให้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง และขอให้ส่งเสริม

โครงการอาหารปิ่นโต ลดสภาวะการใช้ถุงพลาสติก 
 
   มติที่ประชุม 
   รับทราบและเห็นชอบกับข้อเสนอแนะดังกล่าว พร้อมท้ังจะน าไปปรับปรุงและพฒันาต่อไป 
    

 

ปิดประชุมเวลา ๑๖.๐๘ น. 
  
 
 

(นางสาวศิริลักษณ์ เปล่ียนแสง) 
ผู้บันทึกและสรุปรายงานการประชุม 

 
  
 

(นางสาวอุทุมพร  สอนบุญเกิด) 
         ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


